







# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
30 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบายแก้ปัญหาหยาเสฟติด	
<p><b>ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, mcot, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เผยความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิยามว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.... กำหนดยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ ว่าขณะนี้การรับฟังความคิดเห็นร่างฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกันว่ามีความเหมาะสม จึงไม่ต้องการปรับแก้ไขรายละเอียดแต่อย่างใด หลังจากนั้นจะอยู่ขั้นตอนนำร่างฯ เสนอต่อ ครม.ต่อไป หากเห็นชอบก็ลงนามประกาศบังคับใช้</p>	
 นโยบาย	
<p><b>เปิดคลินิกสุขภาพทางการเงิน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, siamlandbank)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า สธ. เตรียมเปิดคลินิกสุขภาพทางการเงินในทุกรพ.สังกัด สธ.ทั่วประเทศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากร รวมถึงร่วมมือกับ ธ.ออมสินแก้ไขปัญหานี้สินบุคลากร โดยจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) จำนวน 2 โครงการ พร้อมย៉ำทั้ง 2 โครงการจะช่วยกลุ่มบุคลากรที่เป็นหนี้ในระบบได้อย่างดี และจะช่วยทำให้บุคลากรมีเงินเหลือเก็บเฉลี่ย 5,751 บาทต่อเดือน และประหยัดรวม 6,042 ล้านบาทต่อปี</p>	
<p><b>นโยบายความปลอดภัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, opt-news)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สร. เป็นผู้นำในการประกาศการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน (3P Safety) ระยะที่ 2 ปี 2567-2570 ร่วมกับ 21 องค์กรภาคีเครือข่าย จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ประเทศไทยก้าวสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อทุกคน” ระหว่างวันที่ 29 - 30 พ.ย. 2566 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี</p>	
 ถ่ายโอน รพ.สต.	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นายสรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สร. ให้ข้อมูลว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.สร. เห็นชอบแนวทางและอนุมัติหลักการในการดำเนินการ ดังนี้ 1. บุคลากรที่ไม่ได้ไปปฏิบัติภารกิจด้านปฐมภูมิ เห็นควรให้โอนตามกฎ ก.พ. และ 2. บุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านปฐมภูมิ (ปฏิบัติงาน สอน./รพ.สต.) สป.จะมีคำสั่งถ่ายโอนบุคลากรไปสังกัด อบจ. นอกจากนี้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงเพิ่มสายงานตำแหน่งนักสาธารณสุขตามบทบาทภารกิจในโครงสร้างภารกิจและอัตรากำลังในหน่วยงานสังกัด สป.สร. และในส่วนของกรมต่าง ๆ คาดว่ามีการพิจารณาเปลี่ยนสายงานรอบแรกใน ธ.ค. 66 และประมาณ ม.ค. 67 แจ้งแนวทางการย้ายเปลี่ยนสายงานนักสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ นอกจากนี้ ความคืบหน้าเรื่องเงิน พ.ต.ส. ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเงินประจำตำแหน่งนักสาธารณสุข อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ อ.ก.พ.สร.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- ดร.กฤษณ์ สลัดทุกข์ รก.เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังจากมีการถ่ายโอน รพ.สต. มาให้กับ อบจ. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้การวางนโยบายในการคัดเลือก อบจ. จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ น่าน สุโขทัย เพชรบูรณ์ ระยอง ปราจีนบุรี ปัตตานี สกลนคร อุบลราชธานี ลำปาง และกำแพงเพชร ในการทดลองเพื่อพัฒนา มาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการหลังการถ่ายโอน รวมถึงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาเป็นข้าราชการท้องถิ่น ตามกรอบอัตรากำลัง 7, 12, 14 ภายใต้กองสาธารณสุขของ อบจ. แต่ละจังหวัด ทั้งนี้ รวมไปถึงบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ ด้วย เช่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทันตแพทย์ เกสัชกร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ เพื่อเติมบุคลากรให้เต็มตามกรอบอัตรากำลังของ อบจ. แต่ละขนาดโดยยึดตามแนวทางเดิมของ รพ.สต.</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน รพ.โพนพิสัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, hfocus)  - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน รพ.โพนพิสัย 5 ชั้น ขนาด 114 เตียง จัดสรรงบ 93 ล้านบาท ให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจทั้งชาวไทย และ สปป.ลาว พร้อมพัฒนาเป็น รพ. ระดับ A ให้บริการเฉพาะทางและเป็นหน่วยฝึกสอนบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรฐาน SAP คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค.68</p>	
<p><b>แพทย์แผนไทย X Soft Power ผลักดัน'นวด-อาหาร-สมุนไพร'</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, Radio-สวท., hfocus, tnn)  - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้นและการมอบนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 67 ว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ที่สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัว ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพได้ชัดเจน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft power) ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาต่อยอด ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้าน สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี หรือสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวัดโพธิ์เปิดสอนเรื่องการนวดแผนไทย เช่น การนวดเพื่อสุขภาพหรือการนวดเพื่อรักษาเรียนจบได้รับใบประกาศนียบัตร ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือทั้งสร้างรายได้ให้ประชาชนและทำให้ภูมิปัญญาไทยไปสู่สากล</p>	
<p><b>ติดตามความคืบหน้าเรื่องเงิน พ.ต.ส.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)  - นายรัชกี สาริยะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ดร.ปริญญา จิตอร่าม และ ดร.กฤตยัตติวัฒน์ ฉัตรทอง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ยื่นหนังสือติดตามความก้าวหน้าสายงานและวิชาชีพ ถึง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ประเด็นเงินประจำตำแหน่งจาก ก.พ. เพื่อให้มีการออกประกาศ กฎ ก.พ. ให้ระบุสายงานนักสาธารณสุข เป็นสายงานที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งให้ทันในปี 2567 ด้วย 2. ประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่ม พ.ต.ส. จาก ก.พ. และ 3. ประเด็นการปรับตำแหน่งและเกื้อกูลสายงานทั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรีด้านสาธารณสุข และใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน สู่สายงานวิชาการตำแหน่งนักสาธารณสุข</p>	
<p><b>โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในฤดูหนาว</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, MCOT NEWS FM 100.5, thebetter, hfocus, thereporters, tnn, thansettakij, newtv)  - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความห่วงใยในบุตรหลาน แนะนำผู้ปกครองรับมือกับโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก อาทิ เชื้อไข้หวัดใหญ่ เชื้อ RSV และไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน เพราะเชื้อโรคอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน และสถานเลี้ยงเด็ก พร้อมแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยที่โรงเรียน เด็กเล็กหลีกเลี่ยงที่ชุมชน รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ และให้วัคซีนพื้นฐานตามอายุ รวมถึงเสริมด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับเด็ก  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., ไทยโพสต์, MCOT NEWS FM 100.5, Radio-สวท., tnn, thansettakij, newtv, hfocus, thaipbs)  - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเตือนประชาชนดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และเด็กเล็ก ว่า ควรเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในประเทศจีนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเบื้องต้นทางการจีนเปิดเผยว่า การระบาดในขณะนี้เป็นการระบาดของโรคที่พบได้บ่อยตามฤดูกาล ซึ่งเป็นการป่วยเป็นกลุ่มก้อนของโรคปอดอักเสบในเด็ก แต่ยังไม่พบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ พร้อมแนะประชาชนในไทยไม่ตื่นตระหนกและป้องกันตนเอง ให้ไม่มีความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ</p>	
<p><b>กรมการแพทย์ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาการเข้าถึงการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ เผย กรมการแพทย์ ร่วมมือกับ บจก. เอไอ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง เพื่อร่วมพัฒนาการเข้าถึงการวินิจฉัย การรักษาและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยภาวะปรีซานบกร่อง ภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทย</p>	
<p><b>การอบรมโฆษณาสถานพยาบาลฯ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)          - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. จัดอบรม “การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งสร้างความเข้าใจในกฎหมายโฆษณาหยุดยั้งโฆษณาเท็จ โอ้อวดเกินจริง เผย ผลเฝ้าระวังโฆษณาสถานพยาบาลผ่านสื่อโซเชียล ปี 2566 พบโพสต์โฆษณาสถานพยาบาลเข้าข่ายการกระทำผิดกว่าร้อยละ 50 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบคดีสถานพยาบาลในเขตกทม.ไปแล้ว 150 แห่ง</p>	
<p><b>โครงการสร้างสุขภาวะทางใจสำหรับผู้สูงวัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, fm91bkk, thereporters, hfocus)          - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย รพ.สวนสราญรมย์ และสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จัดโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ พร้อมเร่งพัฒนาเครือข่ายและองค์ความรู้ด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม เพื่อเป็นเพื่อนดีดูแลใจผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพและสามารถอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข</p>	
<p><b>เปิดหอผู้ป่วย รพ.สวนปรุง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก., Chiangmainews)          - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดหอผู้ป่วยสารเสพติด รพ.สวนปรุง จำนวน 30 เตียง ดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่มตามความรุนแรงเสพติด เผยเปิดบริการ Psychiatric Home Ward แห่งแรกใน สธ. ดูแลผู้ป่วยจิตเวช-ยาเสพติดที่บ้าน ผ่านระบบ Tele Health ดูแลแล้ว 30 ราย</p>	
<p><b>พัฒนายาต้านไวรัสเอชดี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., hfocus)          - ญญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผอ.อภ. เผย อภ.เดินทางวิจัย พัฒนายาต้านไวรัสเอชดีสูตร Dolutegravir ตามแนวทางการรักษาล่าสุด ขณะนี้ยาหลายรายการได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาจาก อย. และเริ่มทยอยออกสู่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปี 2567</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, newtv)          - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. 2566 เริ่มมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน รพ.เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการคาดการณ์โรคว่าจะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่มีอาการน้อย และยังคงเป็นสายพันธุ์ Omicron รวมถึง WHO แนะนำให้กลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมถึงโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน อายุแรกเกิด - 14 ปี และโรคติดเชื้อไวรัส RSV พบการระบาดลดลง พร้อมย้ำกรมฯ ยังติดตามสถานการณ์การระบาดเชื้อปอดบวมในจีนอย่างใกล้ชิด</p>	
<p><b>โรคไทรอยด์แบบเฉียบพลัน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., mcot)          - นพ.อนุรักษ์ สารภาพ นพ.สสจ.ปัตตานี กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ก.ย.2566 จนถึงวันที่ 28 พ.ย. 2566 จ.ปัตตานีมีผู้ป่วยไทรอยด์ จำนวน 72 ราย กระจายในหลายอำเภอ และผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กทารกอายุ 18 วัน โดยแนวโน้มการติดเชื้อยังคงสูงขึ้น สาเหตุหนึ่งจากการอัตรการรับวัคซีนของเด็กในพื้นที่ จ.ปัตตานี น้อยอยู่มาก          - นพ.เอกวิทย์ จินดาเพชร รองนพ.สสจ.นราธิวาส กล่าวว่า พบการแพร่ระบาดของโรคไทรอยด์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้น ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -14 พ.ย. 66 พบผู้ป่วยทั้งหมด 61 ราย อัตราป่วย 3.68 ต่อแสนประชากร กระจายตัวอยู่ใน 8 อำเภอ และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยไม่มีแนวโน้มเชื่อมโยงกัน</p>	
<p><b>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผจก.          - รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ม.มหิตล กล่าวถึง สถานการณ์ผู้ป่วยจากฝุ่น PM 2.5 ว่า ขณะนี้ยังถือว่าไม่รุนแรง รวมถึงแสดงความเห็นการรับมือปัญหาฝุ่นของ กทม. ว่าเขาไม่ถูกที่คั่น ซึ่งมาตรการที่ควรนำมาใช้ในพื้นที่ กทม. ควร ต้องใช้มาตรการ Work from home จำกัดพื้นที่รถเข้าออกในบางช่วงเวลาเหมือนในต่างประเทศ トラบไต่ที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเป็นรถไฟฟ้าได้มากพอ เพราะปัญหาหลักของฝุ่นในกทม. คือ การใช้รถยนต์ส่วนตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษคุ้มครองผู้บริโภค</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, mcot)</p> <p>- นางพวงเพชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย การซื้อขายออนไลน์เป็นตาบสองคม เป็นช่องทางก่อให้เกิดการหลอกลวง สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง จึงต้องมีการร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.ดิจิทัลฯ สคบ. ตร. อย. เพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จึงขอให้ สคบ.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิเศษโดยเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็ว</p>	
<p><b>โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท พึงพอใจโครงการรับยาใกล้บ้านเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากรับบริการสะดวก ไม่เสียค่าเดินทาง ไม่ต้องรอคิวนาน ไม่มีค่าใช้จ่าย เกสซ์กรให้คำแนะนำเป็นอย่างดีและโทรติดตามอาการ</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผย ตีมน้ำอืดลมทำให้เป็นโรคมะเร็ง และอวัยวะภายในเสียหาย เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่า การตีมน้ำอืดลมทำให้เป็นโรคมะเร็งในมนุษย์ได้ โดยน้ำอืดลมมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ มีแคลอรีสูง รวมทั้งมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้บริโภคควรลดปริมาณหรือหลีกเลี่ยงการตีมน้ำอืดลม</p>	
<p><b>กยศ. ยังไม่อนุมัติค่าเล่าเรียน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarin, mono29, 77kaoded, ch7, one31, thethaipress)</p> <p>- ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากยื่นเรื่องขอกู้เงินจาก กยศ. เป็นเวลา 7 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ได้รับความเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในการครองชีพและค่าเล่าเรียน พร้อมกังวลหากไม่ได้รับการอนุมัติจาก กยศ. จะไม่ได้เรียนต่อจนจบ</p>	